

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

PROEN – รอดตาม หรือ แอบเก็บ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็ตามรูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัวนั้นแหละครับ หากว่าท่านที่ได้อ่านตำรา หรือว่าเข้าคอร์สเรียนทางเทคนิคมาแล้ว ไม่ว่าจะจากที่ไหนหรือตำราไหน เชื่อเลยว่า คนที่สอนหรือแนะนำหลักการวิเคราะห์ ก็น่าจะบอกเรื่องของ “ความน่าจะเป็น” ไว้ด้วยอยู่แล้ว... ซึ่งถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ที่ขึ้นมาแล้วมีการพักตัวชั่วคราวหนึ่ง แล้วดูเหมือนว่าจะได้รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวก ถ้าความน่าจะเป็นในทางขึ้น มีมากกว่า หรือ ให้น้ำหนักในทางดีได้มากกว่า การจะแอบซื้อเก็บ หรือซื้อเก็งก่อนที่สัญญาณชัดๆ จะมี ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าทำได้ไม่ผิด... แต่ก็อาจจะมีส่วนท่าน ที่จะขอเอาชัดๆ ไว้ก่อนเลย แล้วค่อยชดตามนั้นก็ไม่ใช่ ซึ่งอย่างหลังนี้ อาจจะมองจากรูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัวเพียงอย่างเดียว จึงได้ชัดชัดๆ แล้วชดตาม... แต่หากเราได้ใส่เครื่องมืออ่านแนวโน้มเข้าไปช่วย ก็จะเพิ่มความน่าจะเป็นเข้าไป จึงจะพอให้น้ำหนักได้ว่า จะไปทางไหนได้มากกว่า การจะแอบเก็บก่อน โดยที่ไม่ต้องรอดตามนั้นก็หลังนั้น ก็จะทำให้ได้ราคาที่ได้เปรียบกว่าราคาตลาดในช่วงตามหน้า... อย่าง ตลาด หรือ SET Index ก็ใช้เช่นครับ โดยก่อนหน้านั้น ได้มีการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากระดับ 1520+/- แล้วมาแกว่งๆ ในกรอบ Sideways สักระยะ ซึ่งนั้น ถ้าเราจะคาดจากรูปแบบการแกว่งตัวเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะบอกได้ว่า รอชัดๆ แล้วชดตามก็ได้ แปลว่า ต้องรอดผ่านพื้นที่ 1640-1650 ให้ได้ก่อน แล้วค่อยว่ากัน... แต่ในระหว่างการแกว่งตัว Sideways หากเรามีเครื่องมืออ่านแนวโน้ม เราก็จะพอรู้ได้ว่า ความน่าจะเป็น ควรจะออกทางไหนมากกว่า ก็จะง่ายขึ้น

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าวมาในช่วงต้น ถ้าไม่ขึ้น ก็จะแอบเก็บก่อนก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย แต่อย่างไรก็ตาม การเก็งกำไร หรือการใช้เทคนิคช่วยเก็งกำไรนั้น ยังก็ต้องเผื่อทางหนีไว้ด้วยทุกกรณีนะ

แนวรับ : ... 7.20-7.10 และต้องไม่ต่ำกว่า 7.00 ดีกว่า

เป้าหมาย : ... 9.00-9.50 หรือ อาจจะมีลุ้นได้ถึง 10.00

Price Chart...(PROEN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PROEN... จะเอาชัดๆ อย่างที่กล่าวมาก็ต้องยืนระดับ 7.50 ให้ได้อย่างมั่นคง ก่อนนั้นแหละถึงจะเป็นสัญญาณเชิงบวกในโครงสร้าง หรือ เรียกกว่ามี Price Pattern ในเชิงบวกชัดๆ แล้วนั้นเอง...แต่ถ้าหากจะอ่านจากเครื่องมือแนวโน้ม ซึ่งในภาพนี้ เราใช้ MA ที่เป็น MA25days เราก็พอจะเห็นความน่าจะเป็นได้ว่า น่าจะออกทางไหนได้มากกว่า ซึ่งถ้ายังไม่ผ่าน 7.50 เราจะไม่ซื้อ หรือแอบเก็บ ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ ไม่เสียหายแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าอ่อนตัวมากเกินไป หรือ หลุด 7.0 ลงมานั้น อาจจะเรียกว่า ไม่สวย ความน่าจะเป็นที่เราคาดไว้ แม้ว่าจะยังไม่เสีย แต่ก็ถือว่า จะลดลงไปหนึ่งอง ยิ่งถ้าหลุด 6.60 ลงมาด้วยแล้ว ก็ต้องหนีไว้ก่อนดีกว่า